



Số: 31 / PGT-KTTC  
(V/v Giải trình nguyên nhân mã PGT  
bị kiểm soát và phương án khắc phục)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Tên công ty:** Công ty cổ phần PGT Holdings (Mã CK: PGT)

**Địa chỉ:** Tầng 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM

Ngày 22 tháng 06 năm 2021 Công ty PGT có nhận được thông báo số 2164 /TB\_SGDHN ngày 18 tháng 06 năm 2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc đưa cổ phiếu PGT vào diện kiểm soát kể từ ngày 24 tháng 06 năm 2021.

Theo quy định tại khoản 1.3 Điều 14 Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 639/QĐ-SGDHN ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Tổng giám đốc sở GDCK Hà Nội và Quyết định số 958/QĐ-SGDHN ngày 24 tháng 11 năm 2017 về việc sửa đổi bổ sung quy chế niêm yết. Công ty PGT xin được phép giải trình các nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị kiểm soát là do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 lỗ 15.000.862.012 đồng và lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 lỗ 17.859.595.601 đồng cụ thể như sau.

Năm 2019, vì công ty PGT đã trích lập dự phòng cho dự án tại Quận 4 đã khiến cho lợi nhuận sau thuế của công ty bị âm.

Năm 2020 Do tác động bất ngờ bởi sự ảnh hưởng của các đợt đại dịch liên tiếp và kéo dài khiến cho nền kinh tế Việt Nam nói chung bị ảnh hưởng lớn và tình hình hoạt động đầu tư của Công ty PGT và nhóm công ty con cũng bị ảnh hưởng theo. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh công ty con tại Myanmar đang ngày càng ổn định và phát triển thì cũng bị ảnh hưởng vì dịch bệnh và chính biến tại đây, hiện vẫn chưa thể hoạt động lại bình thường. Nhằm đảm bảo tính minh bạch của báo cáo tài chính Công ty mẹ phải tăng trích lập dự phòng các khoản lỗ đầu tư từ các công ty con trong và ngoài nước.

**Về phương án khắc phục khó khăn**

\_Việc thực hiện trích lập dự phòng trên xuất phát từ hoạt động của công ty con trong lĩnh vực cho vay tài chính và đầu tư, vốn mang tính phụ thuộc và đã chịu sự tác động một phần bởi các yếu tố thị trường và nền kinh tế.

Thứ nhất, về khoản trích lập dự phòng hoạt động kinh doanh tài chính của công ty con BMF tại Myanmar.

Các khách hàng cá nhân hình thành thành một nhóm khách hàng và mỗi thành viên trong nhóm phải bảo lãnh cho khoản vay của các thành viên còn lại trong nhóm. Do đó nếu việc hạn chế di chuyển trong đại dịch và đảo chính được cải thiện, thì tỷ lệ thu hồi được các khoản nợ dự tính sẽ tăng lên tương ứng với sự phục hồi của tình hình kinh tế và chính trị tại nước này, Các khoản lỗ

dự phòng sẽ được giải quyết. Ngoài ra, do tình hình chính trị sẽ sớm đi vào ổn định và nhu cầu vay tiêu dùng và vốn kinh doanh cho các hộ kinh doanh tại thị trường Myanmar sẽ tăng cao nhằm khôi phục nền kinh tế. BMF cũng đã lên kế hoạch kinh doanh cụ thể cho nhu cầu trên. Mục tiêu chính hiện tại của BMF là duy trì việc hoạt động hiện tại, giữ gìn thương hiệu của BMF và xây dựng một hệ thống quản lý chuyên nghiệp là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt hiện tại BMF đang cân nhắc việc cho vay và thu tiền theo công nghệ số hóa. Ngay khi tình hình chính trị, kinh tế phục hồi thì BMF có thể đưa sản phẩm mới này ra thị trường cho vay tài chính theo một phong cách kinh doanh mới ngay lập tức.

Thứ hai, về khoản trích lập dự phòng công ty con VDP về hoạt động đầu tư.

Năm 2020 là lần đầu tiên công ty con VDP trích lập một khoản dự phòng lớn cho khoản đầu tư của mình. Tuy nhiên, đến năm 2021, khoản lỗ do trích lập dự phòng khoản đầu tư theo quy định được khắc phục. Ngoài ra, Công ty con VDP đang đẩy mạnh mảng hoạt động cho thuê lại lao động, khách hàng Công ty con VDP là các công ty, tập đoàn Nhật Bản. Không dừng lại ở thị phần miền Nam của Việt Nam, dự kiến vào quý 3 năm 2021 Công ty con VDP sẽ thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội mở rộng dịch vụ và đánh mạnh vào phân khúc khách hàng Nhật Bản tại miền Bắc.

Công ty PGT đã và đang nỗ lực cung cấp các dịch vụ công nghệ số hóa như Tiếp thị kỹ thuật số (Digital Marketing) và Chuyển đổi kỹ thuật số (Digital Transformation). Ngoài ra, Công ty PGT đang tích cực cung cấp các dịch vụ cho các đối tác, nhà đầu tư chiến lược Nhật Bản để hợp tác và cùng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Vào năm 2021, để thực hiện kế hoạch, mục tiêu kinh doanh của mình đề ra, Công ty PGT đã và đang tích cực tương tác với các cơ quan, báo chí ban ngành tại Nhật Bản trên các phương tiện truyền thông liên quan đến đầu tư. Công ty PGT cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị tổ chức các hội thảo về đầu tư vào quý 3 năm 2021 tại Nhật Bản nhằm thu hút thêm nhiều cá nhân, công ty Nhật Bản để có thể hướng họ trở thành khách hàng, nhà đầu tư chiến lược đầy tiềm năng cho Công ty PGT nói riêng và cho thị trường Việt Nam nói chung.

Do đó, bằng công văn này Công ty PGT kính mong Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán nhà nước xem xét cho phép Công ty PGT giao dịch trở lại cổ phiếu PGT nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty PGT

**Công ty Cổ phần PGT Holdings**  
**Tổng giám đốc**



**Kakazu Shogo**